



'มือถือติดกล้อง' จะทำอย่างไรดี เมื่อเทคโนโลยีละเมิดสิทธิส่วนตัว

ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์

pairat@matichon.co.th

ปัจจุบัน และอนาคต ของ 'มือถือติดกล้อง'

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีกล้องถ่ายภาพติดตั้งในตัวหรือใช้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้นั้น เริ่มออกสู่ตลาดเมื่อราวต้นปี 2544 และก็ได้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะไม่เพียงถ่ายภาพออกมาดูกันบนหน้าจอเด่นๆ ให้เท่านั้น เทคโนโลยีจีพีอาร์เอสยังทำให้ภาพที่ถ่ายสามารถส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ไปสู่อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นๆ

บริษัท สทริคที อีแมเนจิก บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดในเมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา สํารวจพบว่า จนถึงขณะนี้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดกล้องถ่ายภาพดิจิทัลออกขายไปแล้วทั่วโลกประมาณ 65 ล้านเครื่อง เขาไม่มีตัวเลขแต่จะประมาณให้ แต่มีตัวเลขของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งทวีปมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าแค่เริ่มวางตลาดเมื่อต้นปี 2545 ที่ผ่านมา ความนิยมของผู้ใช้ที่ขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงตอนนี้ในจำนวนเครื่องโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ดังกล่าว 90 ล้านเครื่อง นั้นก็มีกล้องติดอยู่ด้วยเป็นสัดส่วน 3.3 เปอร์เซ็นต์ หรือราว 3 ล้านเครื่อง แล้ว

ที่สำคัญก็คือ ในปีนี้บริษัทคาดหมายว่ามือถือติดกล้องจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกมากกว่า 2 เท่าตัว นั่นคืออยู่ที่ประมาณ 6-7 ล้านเครื่อง ครับ...
นี่คือจำนวนเครื่อง "มือถือติดกล้อง" แต่ที่น่าวิตกอีกอย่างก็คือ เทคโนโลยีของกล้องพวกนี้ครับ
ในขณะที่ภาพที่ถ่ายได้จากกล้องที่อยู่ในมือถือนั้นมีขนาดของภาพอยู่ที่ประมาณ 300,000 พิกเซล คือจะคงความคมชัดอยู่ได้ถ้าหากอัดออกมาในขนาด 1 ใน 4 ของขนาดโปสเตอร์ แต่ในราวนี้หน้าเ็นขนาดของภาพที่ว่าจะสูงขึ้นเป็น อย่างน้อย 1 ล้านพิกเซล หรืออัดเป็นขนาด 5 คูณ 7 ได้สบายๆ ครับ
อีกอย่างตอนนี้มือถือบางรุ่นบางยี่ห้อถ่ายภาพวิดีโอได้ แต่จะได้ราว 3-5 วินาที เป็นวิดีโอสดต้นๆ แต่พินำมันจะถ่ายได้นานขึ้นระหว่าง 15-30 วินาที และภายในปี 2551 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า ก็คงถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอจะเป็น คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับมือถือทุกเครื่องครับ!!

(ใส่คำอธิบายต่อ)

บ ทคในโลยีใหม่ๆ ส่วนสำคัญเป็นส่วนตัวของคนเรา มากขึ้นทุกที ตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีกล้องถ่ายภาพติดอยู่ในตัวที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในเวลานี้ กลายเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่บังคร เคยเป็นข่าวฮือฮาในบ้านเราอยู่เหมือนกัน

ในหลายประเทศที่มีปัญหาคล้ายๆ กันเริ่มมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ที่น่าสนใจศึกษาทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นในเกาหลีใต้ และประเทศในเอเชียอีกหลายประเทศ หรือในสหรัฐอเมริกา

ที่สหรัฐอเมริกาเริ่มมีการขยับออกกฎหมายทั้งในระดับเมือง ระดับรัฐและระดับประเทศกันแล้ว เพื่อห้ามการพกพา

มือถือที่มีกล้องในตัวเข้าไปในบางสถานที่ที่เป็นสถานที่สาธารณะ เช่น สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ ห้องอบน้ำ และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของสวนสาธารณะหรือสปอร์ตคลับ ห้างสรรพสินค้า กิจการต่างๆ หรือสถานที่ทางการอื่นๆ สภาเมืองชิคาโกเตรียมลงมติออกกฎหมายห้ามเองในวันที่ 17 ธันวาคม โดยกำหนดโทษไว้เป็นการปรับตั้งแต่ 5 ดอลลาร์ ไปจนถึง 500 ดอลลาร์ (ราว 200-

20,000 บาท)

ปัญหาที่เกิดขึ้นจนเป็นที่รอกฎหมายห้ามเองนั้นสืบเนื่องจากความไม่ทรงเนื้อหรงตัวของชาวอเมริกันเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งเป็นส่วนตัว (แม้จะในสถานที่สาธารณะก็ตาม) เช่นเห็นส่งผลให้มีจุดริบหนุ่ยกับบางรายอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีถ่ายภาพแล้วส่งออกไปเผยแพร่กันทางอินเตอร์เน็ตหรือแจกจ่ายกันในหมู่ผู้มีสัมพันธ์เดียวกัน

ที่ซานเมืองชิคาโก มีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งถึงกับออกกฎหมายห้ามโทรศัพท์มือถือเข้าไปในพื้นที่ข้างต้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นกล้องอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญเป็นเพราะเคยเกิดการฉ้อฉลฉาวมีคนแอบถ่ายภาพต้องไฟเบอร์ออฟติกไปถ่ายภาพเด็กแก่ผ้าเส้นน้ำในสระ

ของสวนสาธารณะไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ลามกอนาจารมาแล้วเมื่อปี 2544

ทางแก้ด้วยการออกกฎหมายห้ามใช้ดังกล่าวมีข้อจำกัดอยู่มากครับ อย่างแรกสุดก็คือ การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายกลายเป็นเรื่องยุ่งยากมาก อย่างเช่นเจ้าเป็นต้องคืนกระเป๋าสตางค์ให้ผู้ใช้บริการละเอียดยิบหรือไม่? ต้องจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษมาหรือเปล่า ถ้าตำรวจไม่เพียงพอ? เหมาะสมหรือไม่กับการส่งตำรวจไปประจำในสถานที่เช่นนี้? หรือถ้าเกิดผู้ใช้ยื่นยันถึงสิทธิของตนเองในการใช้มือถือขึ้นมา แล้วอ้างว่ากฎหมายละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาขึ้นมาจะว่ากันอย่างไร? บางคนอาจลืมนิดกระเป๋าสตางค์มา หรือบางคนอาจไม่ต้องการพลาดการรับโทรศัพท์แม้แต่ครั้งเดียว เพราะอาจหมายถึงการสูญเสียทางธุรกิจมหาศาล จะทำอย่างไร? ถัดมาก็คือการแยกแยะระหว่างโทรศัพท์มือถือกับมือถือกล้องทำได้ลำบากขึ้นทุกที

นักกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเองบอกว่า การห้ามทำนองนี้ชวนให้เกิดความคิดตามมาได้เลยทีเดียว เช่นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาแล้วคนผู้นั้นไม่อาจใช้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้เบิรเดิน เนาะนะว่าทางเดียวที่ก็ไม่ให้เกิดการถ่ายภาพในทำนองนี้ได้ก็คือ การลงโทษผู้ถ่าย ไม่ใช่การห้ามใช้โทรศัพท์ ซึ่งนั่นเป็นทางออกที่เมืองเดส เพเรส ในแคนซัสลุยส์ นำมาใช้ คือห้ามไม่ให้ถ่ายภาพบุคคลอื่นที่เปลือยหรือกึ่งเปลือยโดยไม่ได้รับการยินยอม ในสถานที่ซึ่งถูกศาลหมายว่าจะได้รับความเป็นส่วนตัว

ในวุฒิสภาสหรัฐตอนนี้กำลังมี ส.ว.อยู่กลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวเสนอร่างกฎหมายเข้าไปเพื่อป้องกันเหตุทำนองนี้จากการถ่ายวิดีโอและจากกล้องถ่ายภาพ รวมไปถึงมือถือติดกล้องด้วย โทษนั้น กำหนดปรับปรับกันหนัก หรือไม่ก็จำคุก 1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่เกาหลีใต้ชานกับปัญหาอีกวิธีหนึ่งครับ นั่นคือการกำหนดให้บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้เมื่อถ่ายภาพจากมือถือไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอ จะต้องมึเสียงดังมากพอที่ผู้ถูกรบกวนข้างจะรู้ตัว นับตั้งแต่ปี 2547 นี้เป็นต้นไป ส่วนเมืองไทยยังใช้จิตสำนึกของเจ้าของมือถือติดกล้องเป็นหลักเรื่องป้องกันการละเมิดทำนองนี้อยู่เท่านั้นครับ!

